



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๖๕

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดส่งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๒/๑๓๘๐๔

ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณี การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครู องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ จำนวน ๒๗ รางวัล สำหรับรางวัลหรือผลงานอื่นที่อาจมีเพิ่มเติม ให้เสนอคณะกรรมการ กลางข้าราชการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิจารณากำหนดเป็นรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ เป็นรายกรณี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เรียน นาย ก.อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ ภู่อี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.
(ธนวุฒิ พึ่งกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นางสาววิมลดา จังโกฎิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดสายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

(นายสมนึก สติวานวัฒน์)

๒๒๖ ๒๒๖/๒๒๖

มท.



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๒๓๐๖

ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว๓๓

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ขอ ก้นยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

คำสั่งกรมการกลาง
๒๖๓๗
๑๑ ก.ค. ๖๔

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ จำนวน ๒๗ รางวัล สำหรับรางวัลหรือผลงานอื่นที่อาจมีเพิ่มเติมให้เสนอคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิจารณากำหนดเป็นรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา

/หรือ...

บัญชีรายชื่อผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ ตามมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่	ชื่อรางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ให้รางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์	เงื่อนไขการรับรอง	กลุ่มสาระวิชา
๑	การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	คณะกรรมการโอลิมปิกสากล	๑. รับรองให้แก่นักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา
๒	การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์	สหพันธ์เอเชียนเกมส์	๑. รับรองให้แก่นักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา
๓	การแข่งขันกีฬาซีเกมส์	สมาพันธ์กีฬาแห่งชาติ	๑. รับรองให้แก่นักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่	ชื่อรางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ให้รางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ฯ	เงื่อนไขการรับรอง	กลุ่มสาระวิชา
๗	การแข่งขันกีฬามวยสากลยุวชิงแชมป์เอเชีย	สมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ	๑. รับรองให้กับนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นี้ต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑. รับรองให้กับนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นี้ต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา
๘	การแข่งขันกีฬามวยสากลเยาวชนชิงแชมป์โลก	สมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ	๑. รับรองให้กับนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นี้ต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา
๙	การแข่งขันกีฬามวยสากลเยาวชนชิงแชมป์โลก	สหพันธ์กีฬามวยสากลโลก	๑. รับรองให้กับนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นี้ต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่	ชื่อรางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ผู้รางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ฯ	เงื่อนไขการรับรางวัล	กลุ่มสาระวิชา
๑๓	การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนโลก	สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ดบอดแห่งประเทศไทย	๑. รับรางวัลให้กับนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรางวัลให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วม การแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้นำมาเสนอ ขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา
๑๔	การแข่งขัน South East Asian Junior & Cadet Wrestling Championships	การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหพันธ์กีฬามวยปล้ำ East Asian	๑. รับรางวัลให้กับนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. รับรางวัลให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วม การแข่งขันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้นำมาเสนอ ขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา
๑๕	รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑. รับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒. รับรางวัลให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล ชนะเลิศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้นำมาเสนอ ขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา



ที่	ชื่อรางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ให้รางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ฯ	เงื่อนไขการรับรอง	กลุ่มสาระวิชา
	๑๘.๕ คาราวาสตาร์โอลิมปิก (IAO) ๑๘.๖ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (USO) ๑๘.๗ โลกและอวกาศโอลิมปิก (IESO) ๑๘.๘ คาราวาสตาร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิก (IOAA) ๑๘.๙ ปรัชญาโอลิมปิก (IPO) ๑๘.๑๐ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก (IGeo) ๑๘.๑๑ ภาษาศาสตร์โอลิมปิก (IOL)			วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
๑๙	รางวัลการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Malaysia International Young Scientists Conference & Exhibition (MYSCE)	องค์การนักวิทยาศาสตร์เยาวชนมาเลเซีย	๑. รับรองให้กับผู้ได้รับรางวัล ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอน ร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้ฝึกสอน ต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	วิทยาศาสตร์
๒๐	รางวัลการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์นานาชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์ World Science, Environment and Engineering Competition	Indonesian Scientists Association (YSA)	๑. รับรองให้กับผู้ได้รับรางวัล ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีผู้ฝึกสอน ร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้ฝึกสอน ต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	วิทยาศาสตร์



ที่	ชื่อรางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ให้รางวัล/ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ฯ	เงื่อนไขการรับรอง	กลุ่มสาระวิชา
๒๗	รางวัลสหแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. รับรองให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒. รับรองให้กับผู้ที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มี ผู้ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้นำมาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้ฝึกสอนต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษา และพลศึกษา